



ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

โดยคณะอนุกรรมการการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและเอกชน และคณะ เดินทางลงพื้นที่ศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับ “การจัดการการศึกษาให้กับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และการบริหารจัดการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน”

.....



เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ - วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายอนุกาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและเอกชน และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การจัดการการศึกษาให้กับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน” โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

คณะอนุกรรมการการศึกษา เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสังเกตการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียน และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอาหารกลางวันของ



โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการจังหวัด คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปส.กช. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอนุบาลน้องหญิง รวมทั้ง ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่



ดังกล่าวมาใช้ประกอบการร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการอาหารกลางวันในสังกัดโรงเรียนเอกชนอย่างมีคุณภาพ โดยที่ประชุมเห็นว่ารัฐบาลควรสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กไทยทุกคนไม่ว่าจะสังกัดโรงเรียนรัฐหรือเอกชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการการศึกษา เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ กับนายกเทศบาลเมืองเดชอุดม ผู้บริหารสำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี



ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเดชอุดม ผู้บริหารเทศบาล ตำบลเมืองเดชอุดม ผู้แทนกรรมการ สถานศึกษา รวมทั้ง ครู และบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล เมืองเดชอุดม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล เมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งจากการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าวสรุป สารสำคัญโดยสังเขปได้ว่า การจัดการ ศึกษาให้กับผู้สูงอายุควรจัดหลักสูตร ๕ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านสุขภาพทางกาย ๒) ด้านสุขภาพทางจิตใจ ๓) ด้านสังคม



๔) ด้านเศรษฐกิจ ๕) ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการการศึกษา เดินทางลงพื้นที่ศึกษา

ดูงาน และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ กับ



ผู้บริหารสำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหาร ศูนย์การศึกษา non-formal และ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวารินชำ ราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนกรรมการ สถานศึกษา รวมทั้ง ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ กศน.อำเภอวารินชำราบ และวัดผาสุกราม จ. อุบลราชธานี โดยที่ประชุมได้นำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลสรุป สารสำคัญโดยสังเขปได้ ดังนี้ ๑) งบประมาณระบุเพื่อการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ (ให้ กศน.) ๒) จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ ใน อปท.(คล้าย สปสช.) ๓) จัดตั้งโรงพยาบาลให้กับผู้สูงอายุอุบลราชธานี ๔) จัดคู่มือการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ (เพื่อซื้อส่งของเพื่อการศึกษา) ๕) จัดตั้งกระทรวงกิจการผู้สูงอายุ เป็นต้น



วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการการศึกษา เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาให้กับผู้สูงอายุ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

